



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	เดลินิวส์
Source :	
Date :	วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 หน้า 22

เคล็ด(ไม่)ลับแก้ ไอเน็ตดำ

คุณภาพการศึกษาเด็กไทยตกต่ำ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พยายามหาวิธีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมาเวลานี้ กลับยังไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ด้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีล่าสุด ที่ยังคงพบว่า เกือบทุกวิชาเด็กมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง อีกทั้งผลประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรนานาชาติ อย่างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ก็ยังมาตอกย้ำในทิศทางเดียวกันว่า การศึกษาไทยรั้งท้ายเกือบทุกตาราง จึงเป็นงานหนักที่ ศธ. ต้องขบคิดกันใหม่ว่า ที่ผ่านมาได้แก้ปัญหาจุดไหนหรือไม่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงขอมีส่วนร่วมช่วยกระตุ้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กไทยให้ดีขึ้น โดย มูลนิธิ มฟล. เพื่อการพัฒนาชุมชนบท ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัด

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า เราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการ สอนระดับปริญญาเท่านั้น แต่ต้องการ พัฒนาวัดดูคิบบที่ป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพดีด้วย ซึ่งโรงเรียนมัธยม ศึกษาเปรียบเสมือนต้นน้ำที่จะผลิต วัตดูคิบบดี ๆ ให้สถาบันอุดมศึกษา ตนเชื่อว่าเด็กจะเก่งได้ต้องอยู่ที่ครู ดังนั้น มฟล. จึงเน้นการพัฒนาที่ ครูก่อน โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดที่จะ ทำให้คุณภาพการศึกษาของ จังหวัดเชียงรายเป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ รวมทั้งให้ทุก โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมีผล ไอเน็ตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

“เราใช้เงินรางวัลเป็นแรงจูงใจครูในการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยโรงเรียนใด

มีผลไอเน็ตสูงขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยเดิมของตนเอง จะได้เงิน 20,000 บาท ต่อกลุ่มสาระฯ และโรงเรียนใดมีผลไอเน็ตเพิ่มขึ้นจากเดิม 4% ขึ้นไป จะได้เงิน 40,000 บาทต่อกลุ่มสาระฯ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนรับเงินรางวัล จาก มฟล. ไปแล้วรวมเป็นเงินกว่า 1.8 ล้านบาท แสดงว่าการจัดอบรม ที่เราทำประสบความสำเร็จมาก เพราะเดิมนี่มีโรงเรียนที่มีผลไอเน็ตสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเพียง 3 โรงเรียนเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีมากกว่า 20 โรงเรียนแล้ว”



เชียงราย โดยเชิญคณาจารย์ มฟล. และผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด ความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเทคนิคการสอน ให้แก่ครู 1,200 คน จาก 46 โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอน และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ครูจากโรงเรียน